

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2021 của Bộ Chính trị khóa XI

Thực hiện Công văn số 1014-CV/HU, ngày 10/6/2022 của Huyện ủy Côn Đảo về báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 262-QĐ/TW, NGÀY 08/10/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

1. Tình hình quán triệt, triển khai và cụ thể Quy định của Bộ Chính trị

Triển khai thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Lấy phiếu tín nhiệm trên cơ sở đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, chấp hành sự phân công của tổ chức; tính trung thực, động cơ trong sáng, công bằng, công tâm, khách quan, giữ đúng nguyên tắc trong công việc, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và tự phê bình, phê bình; việc chống tham nhũng, trục lợi cá nhân; sự gương mẫu của bản thân và chấp hành các chính sách pháp luật của người thân; uy tín trong cán bộ đảng viên và Nhân dân.

Thực hiện hướng dẫn số 322/UBTVQH14-CTĐB ngày 02/10/2018 của Ban Công tác đại biểu, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Thường trực HĐND tỉnh; HĐND huyện Côn Đảo đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai đến đại biểu HĐND huyện để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND trên địa bàn huyện. Nhìn chung, kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân huyện đã phản ánh đúng mức độ tín nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm; phản ánh sự mong muốn, kỳ vọng của các đại biểu và cử tri huyện nhà về tinh thần trách nhiệm cao hơn, tích cực hơn đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 16/20 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu tại kỳ họp cuối năm 2018 như sau: Có 08/16 người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao; không có người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm; không có người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp.

2. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm (có Phụ lục gửi kèm theo)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Những người được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị chu đáo báo cáo, kê khai tài sản đúng quy định và được gửi đến các đại biểu HĐND huyện theo đúng trình tự nên đại biểu có thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, nắm bắt, tìm hiểu thông tin liên quan, thận trọng, khách quan, công tâm khi đánh giá mức độ tín nhiệm đối với những người được lấy phiếu.

Thường trực HĐND huyện đã kịp thời tổng hợp và chuyển những ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND huyện đến người được lấy phiếu tín nhiệm nghiên cứu để làm rõ thêm những mặt hạn chế trong báo cáo việc thực hiện chức trách nhiệm vụ và dành thời gian cho người được lấy phiếu tín nhiệm giải trình tại kỳ họp những nội dung chưa được làm rõ trong báo cáo.

2. Hạn chế, bất cập

Những người được lấy phiếu tín nhiệm công tác ở nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau; bên cạnh đó đại biểu Hội đồng nhân dân đa số hoạt động kiêm nhiệm nên chưa có đầy đủ các thông tin để nhận xét, đánh giá được kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành hiến pháp và pháp luật của người được lấy phiếu tín nhiệm.

3. Nguyên nhân

Mẫu biểu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm về mặt nội dung còn chung chung, thiếu cụ thể nên khó khăn cho đại biểu trong việc đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Một số bài học kinh nghiệm

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đã đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra, được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, khách quan, đúng pháp luật và được đông đảo cán bộ, Nhân dân quan tâm, đồng tình, ủng hộ. Kết quả phiếu tín nhiệm cơ bản phản ánh đúng mức độ tín nhiệm của từng người tại thời điểm lấy phiếu; giúp những người được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy tối đa năng lực và nhiệt huyết để cống hiến, nâng cao hiệu quả công việc. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng làm cơ sở, căn cứ để cơ quan có thẩm quyền đánh giá cán bộ, thực hiện quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ một cách hiệu quả, đúng người, đúng việc.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không

IV. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM: Phương án 1

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2021 của Bộ Chính trị khóa XI của Hội đồng nhân dân huyện theo Công văn số 1014-CV/HU ngày 10/6/2022 của Huyện ủy./.

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức HU;
- Các thành viên Thường trực HĐND;
- Hai Ban HĐND;
- Lưu: VT-TH.Đ

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Thảo

THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM TẠI KỶ HỌP CUỐI NĂM 2018 CỦA HĐND HUYỆN CÔN ĐẢO KHÓA XI, NHIỆM KỶ 2016-2021

Lãnh đạo HĐND huyện (1 Chủ tịch, 2 PCT, 2 Trưởng Ban)	Tổng số cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm	Có tỷ lệ phiếu "tín nhiệm cao" từ 50% trở lên	Có tỷ lệ phiếu "tín nhiệm cao" và "tín nhiệm" từ 50% trở lên	Có tỷ lệ phiếu "tín nhiệm thấp" từ 50% trở xuống	ghi chú
	5	5	5	0	1

